



# บันทึกข้อความ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เลขที่เขียนรับ 306
วันที่ 10 ก.ค. 58
เวลา 10.50 น.

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร. ๒๖๑๐  
ที่ ศธ. ๐๕๐๘/ว ๗๔๖ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  
เรื่อง ขอสั่งประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เรียน หัวหน้าสาขา

อ้างถึงหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๘/ว ๗๔๖ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการ  
อุดมศึกษา ได้ออกประกาศเรื่อง การจัดการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา  
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ  
หลักเกณฑ์ และมาตรการในการจัดการกิจกรรมดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ  
กระทรวงศึกษาธิการตลอดถึงให้มีบทลงโทษทางวินัยกับนักศึกษา ที่ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ที่ขัด  
ต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาคและกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประกาศให้นักศึกษาทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน  
ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน

(รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล)  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเรียนให้ ๒๒๐๓ ๒๒๐๓ ๒๒๐๓ ๒๒๐๓  
๒๒๐๓ ๒๒๐๓ ๒๒๐๓ ๒๒๐๓

๑๐/๗/๕๘



ประกาศคณะกรรมการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง มาตรการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

อ้างถึงหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๘/ว ๗๔๖ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการ  
อุดมศึกษา ได้ออกประกาศเรื่อง การจัดการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ในสถาบันอุดมศึกษา  
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ  
หลักเกณฑ์ และมาตรการในการจัดการกิจกรรมดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ตลอดถึงให้มีบทลงโทษทางวินัยแก่นักศึกษา ที่ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน  
ขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาคและกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน นั้น

คณะกรรมการฯ จึงกำหนดมาตรการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ พร้อมกำหนดโทษ  
ในกรณีฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. การจัดการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องเป็นไปเพื่อการสืบทอดประเพณีอันดีงาม  
ของมหาวิทยาลัย ควรเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิด  
สิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายหรือจิตใจ ไม่ตีมีสุราและเสพสิ่งมีนเมาทุกชนิด ทั้งไม่กระทำการเรียนการสอน

๒. อนุญาตให้จัดการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับ  
นโยบายของคณะกรรมการฯ และสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการ  
รับผิดชอบ การกำกับดูแล ระยะเวลาในการจัดการกิจกรรม รูปแบบและแนวทางการจัดการกิจกรรม เพื่อเสนอขอ  
อนุมัติดำเนินการ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแล และรับผิดชอบของคณาจารย์ภายในสาขา/หลักสูตร  
สาขาวิชา ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจากคณบดีฯ แล้วเท่านั้น

๓. รายละเอียดกิจกรรมดังกล่าวให้จัดในลักษณะเชิงสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน  
ขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในร่างกาย สิทธิในอิสราภาพและเสรีภาพ ไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาค เช่นการเลือก  
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดถึงคำสั่งของ  
คณะกรรมการฯ

๔. ห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และห้ามใช้ความรุนแรงทั้งต่อร่างกายและจิตใจไม่ว่าด้วยวิธีการใด

๕. การจัดการกิจกรรมอื่นใด นอกเหนือจากการจัดการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ทั้งนี้เพื่อ  
ส่งเสริมความรักความสามัคคี และการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ให้นักศึกษาจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ  
ดำเนินการจากคณบดีฯ โดยผ่านความเห็นชอบ จากอาจารย์กิจกรรม อาจารย์ปกครอง หัวหน้าหลักสูตร  
สาขาวิชา หัวหน้าสาขาและรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตามลำดับ ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นจะต้องมีอาจารย์  
ควบคุมดูแลและรับผิดชอบตลอดโครงการ

๖. กิจกรรมประชุมเชียร์ ให้ดำเนินการในภาพรวมของคณะกรรมการฯ โดยสโมสรนักศึกษา  
จัดทำโครงการ กรอบการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติ เสนอต่อคณบดีฯ เพื่อขออนุญาตดำเนินการ

๗. หากพบเห็นมีการกระทำที่ขัดต่อประกาศดังกล่าว ให้แจ้งต่อหัวหน้าสาขาที่นักศึกษาสังกัด หรือ  
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพื่อระงับเหตุ และแก้ไขปัญหาได้ทัน่วงที

๘. กรณีความปรากฏต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ว่านักศึกษาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรการ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ จะดำเนินการลงโทษตาม ระเบียบว่าด้วยวินัยของนักศึกษาอย่างเข้มงวดต่อไป โดยโทษขั้นต่ำสุดพักการเรียน ๑ ภาคการศึกษา และ โทษสูงสุดตัดชื่อออก

๙. ให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ด้วยความสมัครใจและรุ่นที่ จัดกิจกรรมจะต้องได้รับการคัดเลือก และมีการเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะก่อนการจัดกิจกรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓/ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล)  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์